

Số: /KH – PDP

Đắk Song, ngày 08 tháng 09 năm 2021

KẾ HOẠCH

Triển khai giáo dục đạo đức, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm học 2021 – 2022

Căn cứ Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức, tạo chuyên biến tích cực về tư tưởng đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong làm việc đối với mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh;

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông về việc triển khai giáo dục đạo đức, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm học 2020 - 2021 Trường THPT Phan Đình Phùng xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện giáo dục, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm học 20220 - 2021 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức, tạo chuyên biến tích cực về tư tưởng đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong làm việc đối với mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh;

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện; nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Tiếp tục phát huy và nhân rộng những mô hình “làm theo”, phù hợp với ngành giáo dục, môi trường sư phạm và điều kiện thực tế để tổ chức thực hiện làm theo gương Bác một cách có hiệu quả nhất. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi, tạo sức lan toả mạnh mẽ góp phần đưa hành động làm theo Bác trở thành

phong trào rộng lớn trong cơ quan, đơn vị và đối với từng Đảng viên, giáo viên, công nhân viên. Mỗi cán bộ chủ chốt trong nhà trường phải là một cán bộ dân vận khéo.

2. Mục đích:

Thường xuyên tuyên truyền sâu rộng bằng những hình thức phù hợp, sinh động những nội dung chủ yếu của chuyên đề năm 2021: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Việc tổ chức thực hiện các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 nghiêm túc, đúng chỉ đạo của cấp trên, phát huy tính chủ động, sáng tạo để việc học tập và làm theo lời Bác đạt kết quả.

II. Nội dung, hình thức triển khai thực hiện

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đẩy mạnh tuyên truyền chuyên đề năm 2021 về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục trong toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và học sinh về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm của cá nhân trong việc học tập và làm theo Bác gắn với kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021); 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021); 76 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021); 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020).

Tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong nhà trường về hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; phong cách làm việc dân chủ, khoa học; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, nhân văn, thâm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm.

Đổi mới phương pháp và hình thức tuyên truyền, giáo dục bằng mọi hình thức tuyên truyền miệng và mạng xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền thông tin đại chúng chuyên đề năm 2021, về gương “người tốt, việc tốt, giới thiệu mô hình có hiệu quả, cách làm hay, tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc trong học tập và làm theo lời Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức, hành vi lệch lạc, thiếu chuẩn mực, báo cáo không trung thực; đấu tranh với quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

2. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổ chức chuyên đề tại đơn vị theo chủ điểm hàng quý

- Nhà trường phối hợp với cấp ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo từng quý với nội dung sau:

Quý I: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng tổ chức và đạo đức”.

Quý II: Xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh”

Quý III: Bác Hồ trong lòng mỗi người dân Việt Nam “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân”.

Quý IV: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

- Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW với Nghị quyết Trung ương 04 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIII.

- Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành nề nếp, việc làm thường xuyên, liên tục của đơn vị như: thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở, lịch sự trong giao tiếp; thực hiện Quy chế dân chủ, chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc tạo chuyên biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; cụ thể hóa nội dung phù hợp với tình hình nhiệm vụ năm 2022.

3. Cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các quy định của Đảng; đăng ký hành động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhà trường xây dựng nội dung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; giáo dục chuẩn mực đạo đức cho người học. Mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện quy định của Đảng, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính thực hiện trong tháng 5/2021; văn hóa giao tiếp, ứng xử; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Kết quả việc thực hiện cam kết, xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đảng viên vào cuối năm 2021. Mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học sinh tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, báo cáo kết quả thực hiện vào tháng 11/2021.

4. Phát động, tổ chức các phong trào thi đua, hội thi kể chuyện với chủ đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Lồng ghép triển khai Chỉ thị 05, Chỉ thị 27 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong triển khai phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Mỗi nhà giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Đổi mới – Sáng tạo trong dạy và học”; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong ngành Giáo dục...

Tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của đảng viên, công chức, viên chức và học sinh trong nhà trường gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 04 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nhà trường tiếp tục bổ sung, hoàn thiện tủ sách Bác Hồ, tủ sách bồi dưỡng nhân cách, nhất là những cuốn sách tuyên truyền về tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bố trí ở vị trí thuận lợi để người đọc dễ tìm thấy và sử dụng.

III. Tổ chức thực hiện

1. Đối với nhà trường, công đoàn, Đoàn thanh niên:

Nhà trường xây dựng và phổ biến kế hoạch và tổ chức hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 tới toàn thể viên chức, người lao động và học sinh trong nhà trường. Tuyên truyền rộng rãi những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; quan tâm phát hiện, khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Triển khai giảng dạy các giáo trình, tài liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sử dụng bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh” lồng ghép trong giảng dạy các môn học và tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động của Đoàn thanh niên.

Tổ chức Hội thi kể chuyện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh **1 lần/ tháng**” và tham gia đầy đủ các cuộc thi do cấp trên phát động.

2. Đối với học sinh:

Tuyên truyền giáo dục những hiểu biết cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi học sinh góp phần tạo nên sự gắn bó nội dung học tập với thực tiễn cuộc sống và phù hợp với mục tiêu chung của giáo dục; học tập và thực hành chuẩn mực đạo đức người học; sống giản dị, tiết kiệm, trung thực trong thi cử; tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống văn hóa, tri thức và nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ, tin học phục vụ trong học tập và nghề nghiệp trong tương lai.

3. Chế độ báo cáo

Tổ trưởng các tổ tổ chức cho tổ viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021, **gửi về nhà trường (thông qua tổ trưởng) để theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện. Tổ trưởng thu bản đăng ký của các thành viên nộp về bộ phận văn phòng (Cô Tuyển nhận) trước ngày 16/10/2020.**

Đánh giá báo cáo kết quả của tổ về việc thực hiện các hoạt động học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 về nhà trường trước ngày 15/11/2021 và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. (Bảng văn bản và qua email Thầy Quý: Ngocquipedp@gmail.com).

Trên đây là Kế hoạch giáo dục, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm học 2020 - 2021 của nhà trường. Đề nghị các cá nhân, tổ chức liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện kế hoạch nếu có vướng mắc đề nghị báo lãnh đạo nhà trường để được hướng dẫn./.

Nơi nhận

- Sở GD&ĐT (để b/c);
- Hiệu trưởng (b/c);
- 2 PHT (chỉ đạo);
- Cán bộ, GV, NLĐ, (t/h);
- Vnptioffice.vn, Web ;
- Lưu VP.

**KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**